

การป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากร ในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายธราเทพ ธนโชติภาคินี¹

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอหล่มสัก ยศพันตำรวจตรี จำนวน 1 คน ยศร้อยตำรวจเอก จำนวน 1 คน ยศร้อยตำรวจตรี จำนวน 1 คน ยศนายดาบตำรวจ จำนวน 3 คน สิบตำรวจเอก จำนวน 1 คน สิบตำรวจโท จำนวน 2 คน (2) เจ้าหน้าที่ทหารบกจาก ม.พัน 28 ยศจ่าสิบเอก จำนวน 1 คน จ่าสิบเอก 2 คน (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานด้านยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้เป็นแบบสัมภาษณ์

ผลการศึกษาพบว่า การป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ (1) การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และการป้องกันโดยการสุ่มตรวจฉีกกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการปราบปรามผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติดทั้งที่เป็นนักเรียนและบุคคลนอกเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา (2) การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดในเขตชุมชนพื้นที่เทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการให้ความรู้และการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน (3) จัดตั้งจุดตรวจ

¹ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

สิ่งผิดกฎหมายและตรวจปัสสาวะบนทางคมนาคมในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นการป้องกันและปราบปรามบุคคลที่พกพาสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติด และดำเนินคดีกับผู้ที่ยกพาสิ่งผิดกฎหมายและผู้ที่ใช้ยาเสพติด (4) สืบหาเบาะแสและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อแยกเป้าหมายให้เป็นระดับอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ปราบปรามอย่างเด็ดขาด (5) การสร้างเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาให้แก่สังคม ชุมชน ในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มีความเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดแผนป้องกัน ปราบปราม และกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ นำผู้กระทำความผิดทั้งผู้ที่ใช้ยาเสพติด ผู้ที่ค้ายาเสพติด และผู้ผลิตยาเสพติด มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้สำเร็จ ควบคุมปัญหา ยาเสพติด ไม่ให้ขยายตัวขึ้นเพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากร ในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ (1) งบประมาณไม่เพียงพอและมีความล่าช้าในการเบิกงบประมาณทำให้เกิดการคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ (2) เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอและล้าสมัย (3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดทักษะในด้านการป้องกัน และการปราบปรามและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับยาเสพติด (4) ผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ค้ายาเสพติดมักเป็นผู้ที่มีอิทธิพล ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความยากลำบากมากขึ้น (5) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประพฤตินิยมชอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนรับสินบนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับนักค้ายาเสพติดรวมถึงการ ไม่ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอและมีความล่าช้าในการเบิกงบประมาณ โดยการขอความสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงลดขั้นตอนในการเบิกงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ (2) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอและล้าสมัย โดยการขอความสนับสนุนจากส่วนกลางในการจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น อาวุธปืนพกประจำกาย ชุดเกราะ

กันกระสุน เครื่องดั่งฟัง อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่องานด้านการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย (3) การแก้ไขปัญหาค้ายาเสพติดและอุปสรรคในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่ยังขาดทักษะในด้านการป้องกันและการปราบปรามและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยุทธวิธีในด้านการปราบปรามร่วมกันและอบรมในเรื่องกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด (4) การแก้ไขปัญหาค้ายาเสพติดและอุปสรรคในเรื่องของเจ้าพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพล โดยผู้บังคับบัญชาควรให้ความมั่นใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการดำเนินการอย่างเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลทางการเมืองและไม่รับสินบนใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาจากอำนาจทางการเมืองและผู้ที่มีอิทธิพล (5) การแก้ไขปัญหาค้ายาเสพติดและอุปสรรคในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประพฤตินิยมชอบ ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤตินิยมชอบ และไม่ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ประพฤตินิยมดังกล่าวทุกกรณี รวมถึงการร่วมกันเป็นหูเป็นตาทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประพฤตินิยมชอบ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา มีดังนี้ (1) ด้านงบประมาณ ควรขอความสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามให้เพียงพอ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ (2) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ ขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการจัดซื้อเครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปืนพก ชุดเกราะกันกระสุน เครื่องดั่งฟัง รวมถึงพาหนะที่มีความคล่องตัวสูง และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ (3) ด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะและความรู้ ควรมีการจัดฝึกอบรมร่วมกันในด้านทักษะในการป้องกันและปราบปราม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด และวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (4) ผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ในยุคปัจจุบันมีหลายช่องทางในการเปิดโปงและตรวจสอบผู้ที่มีอิทธิพล เช่น สื่อ Social ต่างๆ และนโยบายของนายกรัฐมนตรีปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายในการปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลอย่างเต็มที่ และเปิดช่องทางในการร้องเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีจิตสำนึกสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่สินบน และไม่ควรถูกเกรงกลัวต่ออำนาจอิทธิพลทางการเมืองหรืออำนาจอิทธิพลทางใดๆ (5) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประพฤตินิยมชอบ ควรมีการเพิ่มบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากประพฤตินิยมชอบ หากมีการตรวจสอบว่ามีความผิดจริง ควรที่จะมีบทลงโทษให้หนักมากขึ้น และไม่ควรถูกให้ความช่วยเหลือแก่กันโดยการสั่งให้โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อื่น (6) กำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้กำลังใจ และให้ความสนใจในสภาพ

ความเป็นอยู่ สภาพการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และจิตใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงปกป้องเจ้าหน้าที่จากอำนาจทางการเมือง อำนาจผู้ที่มีอิทธิพล เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีปฏิบัติงานต้องเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการสร้างหลักประกัน และความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความเชื่อมั่น มั่นใจ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ (7) ประชาชนในชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ควรให้ความสนใจและดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคนในชุมชนของตนในการเฝ้าระวังมิให้มีผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนของตน ครูอาจารย์ควรใส่ใจในพฤติกรรมของลูกศิษย์ให้มากขึ้น หากบุคคลใดหรือกลุ่มใดมีความเสี่ยง ควรที่จะดูแลและให้คำปรึกษา ไม่ให้กลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้น หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

คำสำคัญ : การป้องกันและการปราบปราม, การเสพยาเสพติด

บทนำ

เทศบาลหล่มสักคงเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เป็นพื้นที่ที่ถูกใช้พักยาเสพติดเพื่อจำหน่ายในพื้นที่และจัดส่งออกไปจำหน่ายในพื้นที่อื่น มีการค้ายาเสพติดและการเสพยาเสพติดของประชากรในพื้นที่อย่างโจ่งครึ่ม ส่งผลกระทบต่อให้ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและชายมีอาการติดยาเสพติด นำไปสู่ปัญหาการทำร้ายผู้อื่นเนื่องจากอาการหวาดระแวงจากฤทธิ์ของยาเสพติด ทำให้สุขภาพจิตเสียเกิดโรคซึมเศร้า ขาดเรียนจนทำให้เรียนไม่จบ และลักขโมยสิ่งของเพื่อนำไปซื้อยาเสพติดมาเสพ รวมถึงมีการก่ออาชญากรรมที่เกิดจากอาการเมายาเสพติด เช่น การจี้ปล้น ฆ่าผู้อื่น และข่มขืนผู้อื่น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Dept Interview) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด จำแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอหล่มสัก ยศพันตำรวจตรี จำนวน 1 คน ยศร้อยตำรวจเอก จำนวน 1 คน ยศร้อยตำรวจตรี จำนวน 1 คน ยศนายดาบตำรวจ จำนวน 3 คน สิบตำรวจเอก จำนวน 1 คน สิบตำรวจโท จำนวน 2 คน (2) เจ้าหน้าที่ทหารจาก ม.พัน 28 ยศจ่าสิบเอก จำนวน 1 คน จ่าสิบเอก 2 คน (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานด้านยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 2 คน และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องการป้องกันและการปราบปราม การเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอ

หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มี 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการป้องกัน และการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

บททวนวรรณกรรม

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การป้องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแบ่งผลงานวิจัยเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ (1) การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด (2) ปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด

การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด มีผลงานวิจัยแล้วดังนี้ (1) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (2) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร (3) ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ (4) ทักษะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลวง (5) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์

ทวีศักดิ์ จันทร์โชติ ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจตระเวนชายแดนไปปฏิบัติ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา ที่มีความแตกต่างกันในด้าน ระดับชั้นยศ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติกับความสำเร็จของการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติของตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา (3) เพื่อสรุปข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการ ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

และกองร้อยปฏิบัติการที่ ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดสงขลา จำนวน 286 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย แบ่งชั้นตามตัวแปร ระดับชั้นยศ คือ ระดับชั้นยศเป็นชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้านปัจจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายเท่ากับ 0.84 ปัจจัยด้านทรัพยากร สนับสนุนเท่ากับ 0.87 ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงานเท่ากับ 0.80 ปัจจัยด้านความร่วมมือและ สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่ากับ 0.81 และแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จในการนำ นโยบายสู่การปฏิบัติเท่ากับ 0.83 โดยค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 46-50 ปี ระดับชั้นยศ เป็นระดับชั้นสัญญาบัตรร้อยละ 35 ระดับชั้นประทวน ร้อยละ 65 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการรับราชการ ส่วนใหญ่ตั้งแต่ 26-30 ปี (2) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่ การปฏิบัติ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ ของนโยบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านทรัพยากรสนับสนุน ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน และ ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และ เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด สู่การปฏิบัติของกลุ่มนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรกับชั้นประทวนพบว่า ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ ของนโยบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านทรัพยากรสนับสนุน ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน และ ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดสู่ การปฏิบัติ โดยเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับความ สำเร็จของการนำนโยบายการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาในปัจจัยแต่ละด้าน พบว่าปัจจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ปัจจัย ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดสู่การปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านทรัพยากรสนับสนุนและ ด้านสมรรถนะของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ ในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดสู่ การปฏิบัติอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (4) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดที่กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะเรียงลำดับตามค่า ร้อยละ คือ ขาดงบประมาณ การไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ การได้รับ งบประมาณ ล่าช้า (32.33) ขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์ในการทำงาน บุคลากรขาดความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติ วิธีดำเนินการ ไม่เข้าใจ ข้อกฎหมาย (12.63) ผู้ปฏิบัติงานขาดความซื่อสัตย์ ขาดจิตสำนึกต่อหน้าที่ (9.09) เจ้าหน้าที่ไม่มี ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยง (7.07) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ กับหน่วยงาน (5.56) หน่วยงาน/ ผู้บังคับบัญชา ไม่ให้ความสำคัญไม่สนับสนุน (5.05) มีเงินทุนหมุนเวียน มหาศาล การปฏิบัติงานไม่เป็นขั้นตอนไม่ต่อเนื่อง ขาดอุปกรณ์ มีไม่เพียงพอ บทลงโทษ ทาง กฎหมายน้อยเกินไปและไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและกฎหมายไม่เอื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง (ทวีศักดิ์ จันทร์โชติ, 2549)

จักรเพชร อินปา ได้ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร (2) ศึกษาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และ (3) ศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดกำแพงเพชร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยนำข้อมูลมาแจกแจงความถี่ แล้วจัดลำดับความสำคัญ

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการปราบปรามยาเสพติด รองลงมาได้แก่ ด้านการป้องกันยาเสพติด และด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (2) ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ในเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ และการขอความร่วมมือกับประชาชนเพื่อการปราบปรามยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (3) แนวทาง

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พบแนวทางที่สำคัญได้แก่ 3.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อมูลรายละเอียดกับประชาชนเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด สถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ และผลกระทบที่จะตามมา เช่น เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เกิดปัญหาสังคม ฯลฯ 3.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผ่านผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ปกครอง ญาติ ที่มีบุคคลในครอบครัวติดยาเสพติดให้นำผู้ติดยาเสพติดมาทำการบำบัดฟื้นฟูโดยผ่านผู้นำท้องถิ่นโดยไม่มีโทษ (จักรเพชร อินปา, 2555)

บรรพต สุขัง ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างใช้ประชากรจำนวน 263 นาย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบปลายเปิด โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.9001 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นด้วยต่อปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำดังนี้ ด้านการกระตุ้นเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้พิษภัยของยาเสพติดด้านป้องกันและปราบปราม ด้านกฎหมายและด้านบริหารการจัดการ (2) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ควรให้ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดให้มีผลการจับกุมให้มากขึ้น ให้สืบสวนหาข่าวและป้องกัน ขบวนการเครือข่ายยาเสพติดและควรใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดจะได้แก้ปัญหา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (บรรพต สุขัง, 2553)

บุญเยี่ยม กันเกตุ ได้ทำการศึกษา ทศนะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง มีวัตถุประสงค์การศึกษาสภาพปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด ศึกษารูปแบบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2534 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในส่วนงานสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง จำนวน 120 นาย ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาจำนวน 116 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.67 หลังจากที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการทาง

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจเพศชายทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอายุราชการระหว่าง 6-10 ปี ส่วนมากมีระดับยศพลตำรวจ และนายดาบตำรวจ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางด้านการปราบปรามยาเสพติด และเคยได้รับการฝึกอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่มีการนำวิธีการและความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

ทัศนะเกี่ยวกับสภาพการณ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมและมีการชี้แจงแผนการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจ แต่เห็นว่าหน่วยงานที่สังกัดยังมีการกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ขาดการจัดสรรอัตรากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และจำนวนเพียงพอสมควร การจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะยังไม่เพียงพอ

ในด้านการดำเนินงานหาข่าว สืบสวน และเร่งจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องได้ผลอย่างจริงจัง การสกัดกั้นการลักลอบการลำเลียงยาเสพติดได้ผลอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการตรวจค้นและจับกุมส่วนมากจะจับกุมผู้กระทำผิดได้เพียงในระดับผู้เสพเท่านั้น สามารถจับกุมผู้กระทำผิดที่เป็นผู้จำหน่าย ผู้ผลิต หรือผู้ครอบครองเพื่อจำหน่ายได้น้อยมาก

ในด้านงานในความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่มีคดีที่ต้องรับผิดชอบมากเกินไปจนไม่สามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ และงานในหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อการทำงานเวลากับครอบครัวและต้องใช้เวลาในช่วงวันหยุด รวมทั้งมีความรู้สึกเครียดกับงานพอสมควร

อำนาจและอิทธิพลของนักค้ายาเสพติดมีผลทำให้การปราบปรามไม่ได้ผลเต็มที่ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับอาคารสูงเป็นอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบเนื่องจากชุมชนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นอาคารสูง และการจับกุมยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดระดับนายทุนมาลงโทษได้ จึงควรมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามนักค้าระดับผู้จำหน่ายมากกว่าระดับผู้เสพ แต่ยังเห็นว่ากฎหมายส่วนใหญ่ยังคงเอื้ออำนวยต่อการปราบปรามยาเสพติด และนอกจากนี้เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกว่าการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดยังไม่เพียงพอและเงินสนับสนุนในการล่อซื้อยังมีการให้การสนับสนุนน้อย รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะต้องมีความรู้ในเทคนิควิชาการสืบสวนคดียาเสพติด และเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาคารสูงให้มากขึ้นเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบมีชุมชนที่เป็นอาคารสูงอยู่เป็นจำนวนมาก พฤติกรรมการค้ายาเสพติดจะมุ่งเน้นกระทำกันในอาคารสูงมากขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (บุญเยี่ยม กันเกตุ, 2544)

จระศักดิ์ เหมือนรอดดี ได้ทำการศึกษา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อนโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านยาเสพติดและสภาพภูมิประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ์ (3) เพื่อศึกษาศักยภาพของหน่วยงานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (4) เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (5) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งระดับชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนจากทุกสถานีตำรวจในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 107 คน

ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่มีส่วนกำหนดให้งานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของแต่ละสถานีตำรวจมีความยากง่ายแตกต่างกันไปตามลำดับดังนี้ ปัจจัยด้านระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งจะส่งผลให้การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพจากการศึกษาในส่วนนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนมากเข้าใจแผนปฏิบัติการของแต่ละสถานีตำรวจ ซึ่งออกรองรับแผนและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานส่วนน้อยเท่านั้นที่คอยรับฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งระดับชั้น สัญญาบัตรและชั้นประทวน มีระดับความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยละเอียด และเห็นว่านโยบายรัฐบาลปัจจุบันในด้านยาเสพติดเป็นนโยบายที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีการอบรมประชุมชี้แจงจากผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นอย่างดี ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีชุมชนแบ่งเป็น 2 ลักษณะมีส่วนทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไป คือ ในลักษณะภูมิประเทศที่มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง เช่น อำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก ลักษณะชุมชนเป็นแบบอยู่กระจายไม่รวมกลุ่มส่วนมากเป็นพวกชาวเขา ชาวไร่ ทำให้การรณรงค์เพื่อทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดทำได้ยากส่งผลให้การป้องกันยาเสพติดได้ผลน้อย รวมทั้งลักษณะพื้นที่ยังเอื้ออำนวยต่อการซุกซ่อนยาเสพติดของผู้ค้ารายสำคัญ เพื่อรอลำเลียงไปยังแหล่งจำหน่ายอื่น ๆ การแพร่ระบาดมีสูง ลักษณะภูมิประเทศอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่แบบที่ราบลุ่ม ทำให้เกิดชุมชนแบบรวมกลุ่มเพราะเป็นแหล่งพื้นที่ที่เจริญ เช่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ ฯลฯ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า การแพร่ระบาดมีสูงในเขตอำเภอเมืองและระดับปานกลางในเขตอำเภอ

ใกล้เคียง กลุ่มผู้เสพเป็นเยาวชนและผู้ใช้แรงงาน ปัจจัยด้านศักยภาพของหน่วยงานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ชดเชยกันและปราบปรามยาเสพติด โดยปัจจัยส่วนนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ของสถานีตำรวจส่วนน้อยที่ได้รับงบประมาณและกำลังพลเพียงพอ เช่น สภ.อ.เมืองเพชรบูรณ์ สภ.อ.หล่มสัก สามารถคัดเลือกเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ ทำให้มีการกำหนดตำแหน่งและลำดับชั้นการบังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันพื้นที่สถานีตำรวจส่วนมากยังขาดแคลนงบประมาณและกำลังพล ทำให้การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ ส่งผลให้ศักยภาพของหน่วยงานมีประสิทธิภาพน้อยลงทำให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ผลน้อยลงเพราะต้องใช้บุคลากรทำงานหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน จากปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดส่วนมาก ใช้มาตรการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติด คือมาตรการบริการสาธารณสุขและมาตรการทางเลือก แต่การปฏิบัติจริงยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะขาดงบประมาณในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง จนกระทั่งในปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบครบวงจร โดยให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและสาธารณสุข ทำให้การป้องกันได้ผลดีขึ้น และมาตรการสอดแทรก รวมทั้งมาตรการทางการศึกษา ทางหน่วยงานสาธารณสุขและฝ่ายปกครองเป็นผู้นำไปดำเนินการ ส่วนในด้านการปราบปรามยาเสพติดสามารถทำอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีตำรวจที่มีงบประมาณเพียงพอซึ่งยังมีเป็นส่วนน้อยส่วนมากยังขาดงบประมาณและติดขัดขั้นตอนข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามยาเสพติด และในปัจจุบันรัฐบาลมีเงินสนับสนุนด้านงบประมาณและรางวัลการจับกุมยาเสพติดมากขึ้น ตลอดจนมีการใช้กฎหมายยึดทรัพย์ทำให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพได้ผลมากกว่าเดิม ในส่วนของการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีปัญหาและอุปสรรคด้านกำลังพลและงบประมาณไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหาด้านกฎหมายซึ่งในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดแต่ยังมีปัญหาในส่วนของกำหนดยกเว้นของศาลยังล่าช้าตลอดจนการให้สวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานในส่วนของข้อเสนอแนะผู้วิจัยเห็นว่า รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณและกำลังพล เพื่อการปราบปรามยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพตลอดจนสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการแก้ไขข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งรณรงค์ให้มีการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดแบบยั่งยืน ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (จิระศักดิ์ เหมือนรอดดี, 2546)

ปัญหาของการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด มีผลงานวิจัยแล้วดังนี้ (1) ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก (2) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม (3) ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตำรวจภูธรในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (5) ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน พ.ศ.2554

อลงกรณ์ ชมที ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เน้นการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก (2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติดของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

ผลการศึกษาพบว่า (1) สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากมีแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดแผนป้องกัน ปราบปรามกวาดล้าง ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ นำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้สำเร็จ ควบคุมปัญหาเสพติดไม่ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่ (2) ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประเด็นที่สำคัญ คือ 2.1 ปัญหาด้านกฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 2.2 ปัญหาด้านบุคลากร 2.3 ปัญหาด้านงบประมาณ 2.4 ปัญหาด้านการประสานงานภายในและระหว่างหน่วยงาน 2.5 ปัญหาความซับซ้อนและการพัฒนาการของปัญหาเสพติด 2.6 ปัญหาลักษณะพื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 2.7 ปัญหาความร่วมมือของประชาชน 2.8 ปัญหาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องงานป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติด (3) สถานีตำรวจนครบาลดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในลักษณะเชิงรุกและแบบบูรณาการ โดยดำเนินการไปอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน คือ ขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ใช้แนวทางพลังแผ่นดินขจัดสิ้นปัญหาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งการฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น พัฒนาการประสานงานภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานให้มีความราบรื่น (อลงกรณ์ ชมที, 2545)

ธนันท์ชัย สุขา ได้ทำการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้โทษของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลการวิจัยเก็บรวบรวม ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 315 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำนวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับหมวดหมู่ ความสำคัญ

ผลการวิจัย (1) สภาพการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ทั้งด้านการบริหาร ด้านการจัดองค์กร ด้านการจัดบุคลากร ด้านการสั่งการ ด้านการควบคุม และด้านการปฏิบัติงานการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดให้โทษ อยู่ในระดับมาก (2) สภาพปัญหาในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก ปัญหาการขาดแคลน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน เป็นปัญหามากที่สุด ปัญหาผู้บังคับบัญชามี ผลประโยชน์ร่วมกับผู้ค้ายาเสพติดเป็นปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ธนันท์ชัย สุขา, 2540)

พรรณพิกตร์ ศิริพันธุ์ ได้ทำการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดในช่วงปี พ.ศ.2544 - พ.ศ.2549 ไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดในช่วงปี พ.ศ.2544 - พ.ศ.2549 ไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการศึกษาในเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสิ่งขัดขวางในการนำนโยบายไปปฏิบัติในกรุงเทพ คือ

1. ความไม่ชัดเจนของนโยบาย คือมีความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย และนโยบายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน กล่าวคือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่มักเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี จึงไม่มีความยั่งยืนในการดำเนินการ ถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลอาจจะทำให้องค์กรเปลี่ยนตามไปด้วย

3. การขาดความร่วมมือและประสานงาน กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาเสพติดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมาก มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบหลายหน่วยงาน จึงทำให้เกิดความขัดแย้งในการร่วมมือและประสานกันได้ รวมทั้งยังขาดแคลนความร่วมมือจากภาคประชาชนและเอกชนเท่าที่ควร

4. สภาพพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องการควบคุมและปราบปรามยาเสพติด

5. การขาดงบประมาณที่เพียงพอ

6. การมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะในการปราบปราม

7. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ล้าสมัยและไม่เพียงพอ

8. กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับที่มีช่องโหว่และล้าสมัย

(พรรณพักตร์ ศิริพันธุ์, 2550)

ณัฐนันท์ ปิ่นแก้ว ได้ทำการวิจัยปัญหาและข้อเสนอแนะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตำรวจภูธรในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตำรวจภูธร ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจำแนกตามชั้นยศ และจังหวัดที่ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จำนวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ (1) ปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยรวม ด้านการจัดระบบสายตรวจ ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน และด้านการสืบสวนจับกุม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และด้านการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน มีปัญหาในระดับปานกลาง (2) ปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน แตกต่างกัน (3) ปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แตกต่างกัน 4. ข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ ควรเพิ่มกำลังพลให้เพียงพอ ควรอบรมสมาชิกแจ้งข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด ควรจัดทำผู้ชำนาญการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ชุดสืบสวนจับกุมยาเสพติด และควรจัดหาพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายยาเสพติดเป็นการเฉพาะ (ณัฐนันท์ ปิ่นแก้ว, 2547)

พนันชัย พอพิน ได้ทำการศึกษาและวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน (2) เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน (3) เพื่อศึกษาหาวิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสถานีตำรวจภูธร จากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน รวมจำนวนทั้งหมด 120 นาย โดยการศึกษาวิจัยนี้จะใช้ประชากรทั้งหมดเป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) ทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด และนำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ (1) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน ในภาพรวมของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วยปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ด้านสมรรถนะ (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์) และด้านอำนาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง มีปัญหาในระดับปานกลาง (2) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน พบว่าปัจจัยด้านเวลา ด้านทรัพยากร ด้านการวางแผน จัดทรัพยากรที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสารและประสานงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และปัจจัยด้านการยอมรับในอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในระดับปานกลาง (3) แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านของกฎหมาย อัตรากำลังและความสามารถของเจ้าหน้าที่ การสนับสนุนด้านงบประมาณ ค่าตอบแทน เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหในระดับมากที่สุด ส่วนความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหได้ในระดับมาก (ทนนชัย พอพิน, 2555)

ดังจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำมากล่าวไว้ข้างต้น ยังไม่สามารถตอบคำถามที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะป้องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิจัยเรื่อง การป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ รวมถึงศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ เรื่อง การป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถตอบคำถามการวิจัยที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะป้องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ ดังต่อไปนี้

1. การป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถจำแนกประเด็นของการศึกษาได้เป็น 5 ประเด็น ดังนี้ (1) การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และการป้องกันโดยการสุ่มตรวจฉีกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการปราบปรามผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติดทั้งที่เป็นนักเรียนและบุคคลนอกเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา (2) การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดในเขตชุมชนพื้นที่เทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการให้ความรู้และการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน (3) จัดตั้งจุดตรวจสิ่งผิดกฎหมายและตรวจปัสสาวะบนทางคมนาคมในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการป้องกันและปราบปรามบุคคลที่พกพาสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติด และดำเนินคดีกับผู้ที่ยกพาสิ่งผิดกฎหมายและผู้ที่ยาเสพติด (4) สสำรวจเป้าหมายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อแยกเป้าหมายให้เป็นระดับอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการดำเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาด (5) การสร้างเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาให้แก่สังคม ชุมชน ในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ (1) งบประมาณไม่เพียงพอและมีความล่าช้าในการเบิกงบประมาณทำให้ไม่เกิดการคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ (2) เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอและล้าสมัย (3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดทักษะในด้านการป้องกันและการปราบปรามและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (4) ผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ค้ายาเสพติดมักเป็นผู้ที่มีอิทธิพล ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความยากลำบากมากขึ้น (5) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประพฤตินิยมชอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องบางส่วนรับสินบนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับนักค้ายาเสพติดรวมถึงการไม่ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอและมีความล่าช้าในการเบิกงบประมาณ โดยการขอความสนับสนุนจากส่วนกลางในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงลดขั้นตอนในการเบิกงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ (2) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอและล้าสมัย โดยการขอความสนับสนุนจากส่วนกลางในการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น อาวุธปืนพกประจำกาย ชุดเกราะกันกระสุน เครื่องดักฟัง อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่องานด้านการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย (3) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่ยังขาดทักษะในด้านการป้องกันและการปราบปรามและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยุทธวิธีในด้านการปราบปรามร่วมกันและอบรมในเรื่องกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด (4) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล โดยผู้บังคับบัญชาสร้างความมั่นใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการดำเนินการอย่างเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลทางการเมืองและไม่รับสินบนใดๆทั้งสิ้น รวมถึงการปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาจากอำนาจทางการเมืองและผู้ที่มีอิทธิพล (5) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประพฤติมิชอบ ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ และไม่ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ประพฤติผิดดังกล่าวทุกกรณี รวมถึงการร่วมกันเป็นหูเป็นตาทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประพฤติมิชอบ

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่อง การป้องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จากผลการศึกษาที่ค้นพบ พบว่ามีความสอดคล้องกับการป้องกันและการปราบปรามในงานวิจัยของจักรเพชร อินปา (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า มีแนวทางที่สำคัญได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ข้อมูลรายละเอียดกับประชาชนเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด บรรพต สุขัง (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นด้วยต่อปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ เรียกลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำดังนี้ (1) ด้านการกระตุ้นเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้พิษภัยของยาเสพติด ด้านป้องกันและปราบปราม ด้านกฎหมายและด้านบริหารจัดการ (2) ควรให้ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดให้มีผลการจับกุมให้มากขึ้น ให้สืบสวนหาข่าวและป้องกันขบวนการเครือข่ายยาเสพติดและควรใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดจะได้แก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จิระศักดิ์ เหมือนรอดดี (2546) ได้ทำการศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ในด้านการปราบปรามยาเสพติดสามารถทำอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีตำรวจที่มีงบประมาณเพียงพอซึ่งยังมีเป็นส่วนน้อย ส่วนมากยังขาดงบประมาณและติดขัดขั้นตอนข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามยาเสพติด และในปัจจุบันรัฐบาลมีเงินสนับสนุนด้านงบประมาณและรางวัลการจับกุมยาเสพติดมากขึ้น ตลอดจนมีการใช้กฎหมายยึดทรัพย์ทำให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพได้ผลมากกว่าเดิม ทวีศักดิ์ จันทร์โชติ (2549) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปราม คือ ขาดงบประมาณ การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ การได้รับงบประมาณล่าช้า ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิธีดำเนินการ ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานขาดความซื่อสัตย์ ขาดจิตสำนึกต่อหน้าที่

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา

1. ด้านงบประมาณ ควรขอการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามให้เพียงพอ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่
2. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ ควรขอการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการจัดซื้อเครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปืนพก ชุดเกราะกันกระสุน เครื่องดักฟัง รวมถึงพาหนะที่มีความคล่องตัวสูง และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดทักษะและความรู้ ควรมีการจัดฝึกอบรมร่วมกันในด้านทักษะในด้านการป้องกันและการปราบปราม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด และวิธีปฏิบัติ

ในการดำเนินการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ในยุคปัจจุบันมีหลายช่องทางในการเปิดโปงและตรวจสอบผู้มีอิทธิพล เช่น สื่อ Social ต่างๆ และนโยบายของนายกรัฐมนตรีปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างเต็มที่ และเปิดช่องทางในการร้องเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีจิตสำนึกสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่สินบน และไม่ควรกลัวต่ออำนาจอิทธิพลใดๆ ผู้บังคับบัญชาควรให้กำลังใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและเด็ดขาดโดยไม่เกรงกลัวต่อผู้ค้ายาเสพติดที่มีอิทธิพลทั้งหลาย

5. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประพฤตินิยมชอบ ควรมีการเพิ่มบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากประพฤตินิยมชอบ หากมีการตรวจสอบว่ามีความผิดจริง ควรที่จะมีบทลงโทษทางอาญาที่หนักกว่าเดิม และไม่ควรให้ความช่วยเหลือแก่กันโดยการส่งให้โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อื่น

6. กำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้กำลังใจ และให้ความสนใจในสภาพความเป็นอยู่ สภาพการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และจิตใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงปกป้องเจ้าหน้าที่จากอำนาจทางการเมือง อำนาจผู้มีอิทธิพล เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีปฏิบัติงานต้องเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความเชื่อมั่น มั่นใจ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่

7. ประชาชนในชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ควรให้ความสนใจและดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคนในชุมชนของตนในการเฝ้าระวังมิให้มีผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนของตน ครูอาจารย์ควรใส่ใจในพฤติกรรมของลูกศิษย์ให้มากขึ้น หากบุคคลใดหรือกลุ่มใดมีความเสี่ยง ควรที่จะดูแลและให้คำปรึกษา ไม่ให้กลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

บรรณานุกรม

กฤษฎา นาคประสิทธิ์. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. รายงานการค้นคว้า

อิสระรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต

จักรเพชร อินปา. (2555). แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามยา

เสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- จิระศักดิ์ เหมือนรอดดี. (2546). การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเพชรบูรณ์.
 วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม,
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ณัฐนันท์ ปิ่นแก้ว. (2547). ปัญหาและข้อเสนอแนะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของข้าราชการตำรวจภูธรในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก. วิทยานิพนธ์
 การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา
- พนันชัย พอพิน. (2555). ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน
พ.ศ.2554. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทวีศักดิ์ จันทร์โชติ. (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษากองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่43. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- ธนันท์ชัย สุขา. (2540). การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดให้โทษของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นิमित ชิตเจริญ. (2544). ทักษะของตำรวจปราบปรามยาเสพติดต่อปัจจัยบริหารที่มีผลต่อ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
 บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บรรพต สุขัง. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- บุญเยี่ยม กันเกตุ. (2544). ทักษะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พรรณพักตร์ ศิริพันธุ์. (2550). ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปราม
ยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิกิพีเดีย. (2519). นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ค้นเมื่อ วันที่ 23 .
 กุมภาพันธ์ 2561, จาก <http://www.sri.cmu.ac.th.htm>

- วิกิพีเดีย. (2546). ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. 2546. ค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561, จาก <http://www.nhrc.or.th/getattachment/28b76ba4-b1f6-40be-b4ce-aafc2b57c91b/.aspx>
- วิกิพีเดีย. (2554). การแก้ไขปัญหายาเสพติด. ค้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2012/01/150911_1.pdf
- วิกิพีเดีย. (2558). แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559. ค้นเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561, จาก <https://www.oncb.go.th/Home/.pdf>
- วิกิพีเดีย. (2558). แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562. ค้นเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2561, จาก <https://www.oncb.go.th/.aspx>
- วิกิพีเดีย. (2559). แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด : 9 ขั้นตอน. ค้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561, จาก <https://www.oncb.go.th/Home.pdf>
- วิกิพีเดีย. (2560). คณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (โต๊ะขาว). ค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://www.phetchabun.go.th/download_sts/book.docx
- วิกิพีเดีย. (2560). นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนของรัฐบาล. ค้นเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2561, จาก http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/research_files/research_47.pdf
- วิกิพีเดีย. (2560). แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี 2560. ค้นเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2561, จาก <http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER051.PDF>
- วิกิพีเดีย. (2561). นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561. ค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561, จาก <http://www.ppb.moi.go.th/midev03/upload.pdf>
- อลงกรณ์ ชมที. (2545). ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง